

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร โดยใช้ความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคต่างๆ ผนวกกับเครือข่ายของ PwC ทั่วโลก ทำให้ PwC ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจต่างๆ จนเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ปัจจุบัน PwC ได้แบ่งธุรกิจออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือ บริการด้านการสอบบัญชี บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอ ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้นที่ถือ (31/12/59)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน
<p>นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174</p> <p><u>การเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ</u></p> <p>- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ</p>	หุ้นส่วน	55	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>2541 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส, กรุงเทพฯ</p> <p>2540 - 2541 ผู้อำนวยการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส, กรุงเทพฯ</p> <p>2538 - 2540 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลย์แบรนต์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2536 - 2538 ผู้จัดการ บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลย์แบรนต์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2532 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลย์แบรนต์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095</p> <p><u>การเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ</u></p> <p>- เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554</p>	หุ้นส่วน	50	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปริญญาโท ทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>2547 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด</p> <p>2539 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</p> <p>2537 - 2539 ผู้จัดการ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮองกง</p> <p>2532 - 2537 ผู้จัดการ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</p>

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น ที่ถือ (31/12/59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงาน
<p>นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760</p> <p>การเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ</p> <p>- ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ</p>	หุ้นส่วน	51	ไม่มี	ไม่มี	<p>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ มาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2549 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส, กรุงเทพฯ</p>